



## โครงการสัมมนาทางวิชาการ นักปกครองท้องถิ่น ผู้นำการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชน ภายใต้โครงการสัมมนาทางวิชาการ “นักปกครองท้องถิ่น ผู้นำการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567

ภายในงานสัมมนาประกอบไปด้วยการบรรยาย 4 หัวข้อ และ 2 กิจกรรม workshop ฝึกการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักปกครองท้องถิ่น โดยมีหัวข้อ ดังนี้

1. การแสดงปาฐกถา เรื่อง “พลเมืองไทย พลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่น”
2. การบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมประชาธิปไตย แนวคิดใหม่เพื่อการบริหารท้องถิ่น”

3. การบรรยายจากกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างนักปกครองท้องถิ่นกับภาคพลเมืองในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนพื้นที่สรรค์สร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ”
4. การบรรยายจากประสบการณ์การทำงานในฐานะนักปกครองท้องถิ่นตัวอย่างในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “นักปกครองท้องถิ่นผู้นำการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

สำหรับกิจกรรม workshop เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ

- “การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อยกระดับการให้บริการ”
- “การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน”



การสัมมนาเริ่มด้วยการแสดงปาฐกถาเปิดโดย นายวิฑูรย์ ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “**waiเมืองไทย พลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่น**” การบรรยายเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของนักปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จากระดับฐานราก อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของสังคมในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนซึ่งมาสู่ปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ดังนั้น การที่นักปกครองท้องถิ่นจะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นกำลังสำคัญ ทั้งนี้ การเป็นนักปกครองท้องถิ่นที่ดีจึงจะต้องใส่ใจในเรื่องการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับท้องถิ่นของตนเพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่เป็นกำลังของประเทศ ทั้งนี้ จิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นสิ่งที่ต้องให้การอบรมตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อให้เกิดการปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมของความเป็นพลเมืองในเด็กให้เติบโตขึ้นมาในฐานะกำลังสำคัญในอนาคต ด้วยเหตุนี้ **นักปกครองท้องถิ่นจึงมีความสำคัญยิ่งในกระบวนการสร้างความมั่นคงให้กับการปกครองในระบบประชาธิปไตยผ่านการสร้างพลเมืองจากฐานรากของท้องถิ่นอย่างแท้จริง**

การบรรยายหัวข้อที่สอง “**นวัตกรรมประชาธิปไตย แนวคิดใหม่เพื่อการบริหารท้องถิ่น**” โดย ดร.สตีร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ได้อธิบายถึงแนวคิดทางด้านนวัตกรรมในการพัฒนาระบบราชการทางประชาธิปไตยเพื่อยกระดับศักยภาพของนักปกครองท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตยจะต้องคำนึงตามหลักการ 4Ps ได้แก่

1. **Process** คือ เกิดกระบวนการทำการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่
2. **Product** คือ เกิดผลลัพธ์ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิม
3. **Policy Platform** คือ การเปิดช่องทาง/พื้นที่ใหม่ในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
4. **Paradigm** คือ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับการดำเนินงานและผลลัพธ์ให้มีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ ดร.สตีร ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ **นวัตกรรมประชาธิปไตยในแง่ของการเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานกับภาครัฐ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อยกระดับการให้บริการ” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ได้อธิบายถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะร่วมกับนักปกครองท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านการระดมความเห็นและร่วมกันหาแนวทางในการจัดการปัญหาภายในท้องถิ่นของตน เพื่อให้ **นักปกครองท้องถิ่นสามารถเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการและขั้นตอนการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการประสานร่วมกับภาครัฐราชการ เพื่อให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในทุกระดับ**

▶ **การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับการให้บริการ**



▶ **การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น เพื่อการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน**



หัวข้อถัดมาเริ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน” โดย นายอำนาจ ธนानันท์ชัย นักวิชาการ และทีมงานจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง การสัมมนาเชิงปฏิบัติ นี้เริ่มด้วยการอธิบายถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันในการยกระดับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนในสังคมเกิดการเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้น ดังนั้น กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อนี้จึงพยายามแนะนำให้นักปกครองท้องถิ่นที่เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เกิดการเข้าถึงภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ได้นำโปรแกรม Mentimeter มาเป็นตัวอย่างในการอธิบาย ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถแสดงผลผลจากการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมได้ในแบบเวลาจริง (real time) จึงทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถรับรู้ถึง **ผลลัพธ์อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น มีส่วนสำคัญที่ช่วยลดเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับคนจำนวนมากผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ**

การบรรยายในหัวข้อที่สาม “การขับเคลื่อนพื้นที่ สรรค์สร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ” โดย นายพสธร พันธุ์สุวรรณ วิทยากร ได้หยิบยกตัวอย่างกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างนักปกครองท้องถิ่นกับภาคพลเมืองในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการบรรยายเริ่มที่การอธิบายถึงที่มาและสภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางปะกง ต่อมาได้อธิบายถึงแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผ่านกระบวนการการสร้างภาคีเครือข่าย

▶ **การขับเคลื่อนพื้นที่ สรรค์สร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ**



ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมกันค้นหาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การจัดทำโครงการรักษ์ (สิ่งแวดล้อม) ไม่จางที่บางปะกง หรือ Bangpakong Sustainable Environment Goal (BSEG) เป็นต้น นอกจากนี้ การบรรยายยังได้ชี้ให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมไปกับการยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)



## นักปกครองท้องถิ่น ผู้นำการพัฒนาโดยมีส่วนร่วม ของประชาชน



ช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “นักปกครองท้องถิ่น ผู้นำการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมของประชาชน” โดย นายยงยศ แก้วเขียว ซึ่งได้บรรยายจากประสบการณ์การทำงานในฐานะนักปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างโดยการบรรยายเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนในชีวิตประจำวัน ความใกล้ชิดกับชาวบ้าน คือ จุดแข็งที่ช่วยให้นักปกครองท้องถิ่นที่สามารถเข้าถึงภาคประชาชนได้ง่าย การสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเป็นสำคัญ ในช่วงท้ายยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการใกล้ชิดในฐานะที่เป็นทักษะสำคัญที่นักปกครองท้องถิ่นต้องมีเพื่อดูแลลูกบ้านและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น

โครงการสัมมนาวิชาการนี้มีความความหวังว่าจะก่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพของนักปกครองท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งหวังให้นักปกครองท้องถิ่นสามารถใช้ทักษะส่งเสริมให้เกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการทั้งในเชิงรับ (defensive action) และเชิงรุก (proactive action) ต่อการแก้ปัญหาในอนาคต

วันเวลา วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 จัดโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  
 สถานที่ ห้องภูวนาทประชานิยม สถาบันพระปกเกล้า  
 วิทยากร  
 1. นายวิวัฒน์ ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
 2. ดร.ถวัลย์ดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
 3. ดร.สตีเฟน ธนาธิปไตย ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย  
 4. นายอำนาจ ธนาภิณฑชัย นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า  
 5. นายพสุธ พันธ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 6. นายยงยศ แก้วเขียว นายกมลมาศกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประทศไทย  
 ผู้สรุป นายอำนาจ ธนาภิณฑชัย นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  
 ผู้ออกแบบ นายรัชชชดล รัตนวิเชียร

☎ 02-141-9558

🌐 www.kpi.ac.th



KPI-brief



LINE Official  
@kpi.ac.th